

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến bãi rác Phượng Thành, huyện Đức Thọ**

Thực hiện Văn bản số 1936/UBND-TCD ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân, theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Thọ và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát tình trạng dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm tại thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ như phản ánh của người dân; có giải pháp xử lý kịp thời (nếu có). Sau khi triển khai thực hiện, Sở Y tế báo cáo kết quả như sau:

1. Tình hình bãi rác: Bãi rác Phượng Thành được hình thành từ năm 1999, có vị trí giáp ranh của 3 xã Đức Hòa, Đức Long và Tùng Ảnh, việc quản lý bãi rác chưa có đơn vị đủ điều kiện, năng lực quản lý. Đầu năm 2018 do lượng rác tồn đọng và phát sinh sau dịp Tết Nguyên đán nhiều, tình trạng đổ rác tự do, bừa bãi dẫn tới rác nhiều không xử lý kịp nên phát sinh mùi thối và ruồi, muỗi phát triển ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân vùng giáp ranh.

#### 2. Kết quả xử lý:

Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chuyên môn của huyện Đức Thọ đã thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, triển khai tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng trong bãi rác, tuy nhiên do mật độ ruồi muỗi nhiều nên khi thực hiện phun thuốc, có một lượng lớn ruồi vào nhà dân. Sau đó UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng Đức Thọ phối hợp tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng cho nhân dân vào 02 đợt cách nhau 7 ngày và cấp 18.000 miếng dán ruồi cho các hộ dân (hộ ít nhất là 150 miếng, nhiều nhất là 260 miếng dán).

Hiện tại bãi rác đã được phun thuốc diệt ruồi 7 lần, rác xử lý bằng chế phẩm sinh học Hatimic và phun chế phẩm khử mùi hôi HT-Bio, rải vôi bột, phủ bạt kín trên lượng rác tồn đọng và vận hành lò đốt rác nên tình trạng mùi hôi, thối và ruồi muỗi cơ bản được giải quyết.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Trung tâm Phòng chống Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng thực hiện nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế dự phòng Đức Thọ. Sau 10 ngày giám sát, tỷ lệ ruồi giảm hẳn (chủ yếu là ruồi nhà; các loài nhặng, ruồi vàng, muỗi phát hiện tỷ

lệ thấp). Tuy nhiên, có một số hộ nuôi ong và một số hộ không đồng ý phun hóa chất nên mật độ ruồi, muỗi giảm chậm hơn.

Qua giám sát của các đơn vị y tế huyện Đức Thọ và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng, hiện tại chưa phát hiện tình trạng dịch bệnh trên người tại 3 địa phương giáp ranh với bãi rác.

Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực kiểm tra, giám sát chặt chẽ và có giải pháp xử lý kịp thời các vấn đề y tế phát sinh. / *han*

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND huyện Đức Thọ (để p/h)
- Trung tâm YTDP tỉnh;
- Trung tâm PC SR-KST-CT;
- Lưu: VT, NVY

Gửi văn bản giấy và điện tử: *Uur*

